

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยคำแนะนำอันมีค่าสำหรับการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรณี สวนเพลง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณี มณีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน วงศ์วิวัฒน์, และ ดร.วรพล วัฒนานนท์ ท่านประธานและคณะกรรมการสอบป้องกัน และ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกร ลาภนเศ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนกรุณาดูแลให้คำปรึกษาด้านการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิตจนสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี และผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ ที่กรุณาให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา ตลอดจนชี้แนะแนวทางการสร้างเครื่องมือ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่กรุณาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและดูแลตลอดการศึกษาและขอขอบพระคุณผู้ประกอบการร้านขายยาและเวชภัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบและการกรอกแบบสอบถามในการศึกษารั้งนี้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรของผู้วิจัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา ในทุก ๆ เรื่องด้วยความปรารถนาดีเสมอมา

สุดท้ายผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่อังง้อ แซ่เตีย และ ทุกคนในครอบครัว ที่ท่านช่วยสนับสนุนในด้านการศึกษามาตลอด แก่ผู้วิจัยมาตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ความรัก ความเข้าใจและเป็นกำลังใจสำคัญให้ ซึ่งทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ และขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จนผู้วิจัยประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ โดยหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี ประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาอยู่บ้าง ผู้วิจัยขอยกความดีทั้งหมดแก่ท่านคณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งกราบเป็น กตเวทิตาแก่บิดา มารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณที่ได้อบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความเมตตา แก่ผู้วิจัย แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับความผิดพลาด ไว้แต่เพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

วรางคณา จิตราภรณ์

กรกฎาคม 2564